

## VŨ THƯ Khẩn trương thu hoạch lúa xuân trà sớm



Nông dân xã Đông Thanh (Vũ Thư) thu hoạch lúa xuân.

Thời điểm này, lúa xuân trà sớm của huyện Vũ Thư đã đồng loạt chín rộ. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân khẩn trương huy động nhân lực, máy móc tiến hành thu hoạch kịp thời trà lúa này. Xã Duy Nhất những

ngày này, trên cánh đồng rộng rông tiếng máy gặt thu hoạch lúa. Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Tổng diện tích lúa xuân năm nay của 3 HTXNN trên địa bàn là Đức Long, Hành Dũng Nghĩa và Vũ Xuân là 417ha, trong đó giống lúa Bắc thơm chiếm

98% tổng diện tích. Đây là giống lúa cho năng suất khá, chất lượng cao nên được nông dân ưa chuộng. Thời điểm này, hầu hết diện tích lúa trên địa bàn xã đã chín rộ, sớm hơn nhiều địa phương khác trong huyện. Từ ngày 23/5, sau khi hoàn thành bộ phiếu bầu cử đại

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nông dân xã Duy Nhất đã hối hả ra đồng thu hoạch lúa xuân. Trước mắt, xã sẽ gặt liên hợp của bà con trong xã, gần 10 chiếc máy gặt trong và ngoài tỉnh tập trung về xã triển khai dịch vụ nên ước tính chỉ trong tuần đầu tháng 6, Duy Nhất sẽ hoàn thành thu hoạch lúa xuân. Trước mắt, xã sẽ chỉ đạo bà con huy động nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh gọn lúa xuân tạo tiền đề thuận lợi để sớm tổ chức sản xuất vụ mùa. Ông Phạm Xuân Dương, thôn Văn Lâm, xã Duy Nhất chia sẻ: Đến nay, gần 20 mẫu lúa Bắc thơm của gia đình đã chín rộ, năng suất ước đạt 1,8 tạ/sào, tương đương vụ xuân năm ngoái. Tranh thủ điều kiện thời tiết nắng ráo, gia đình đang tập trung huy động nhân lực, máy móc tiến hành thu hoạch toàn bộ diện tích lúa xuân.

Diện tích lúa trà sớm trên các xứ đồng của HTXNN Phú Lộc, xã Việt Hùng hiện đang chín và bắt đầu cho thu hoạch. Ông Bùi Quang Thọ, Giám đốc HTXNN Phú Lộc cho biết: Vụ xuân này, bà con xã viên HTX gieo cấy 125ha

lúa với các giống BC15, Bắc thơm. Qua đánh giá ban đầu, chất lượng, năng suất lúa ước tương đương với vụ xuân năm 2020. Những ngày vừa qua, thời tiết đan xen có nắng, có thời điểm giông gió, mưa to khiến nhiều tình trạng lúa bị đổ, gây khó khăn hơn cho khâu thu hoạch, thậm chí một số diện tích lúa vừa đổ, vừa ngập nước bằng máy móc được. Hiện chúng tôi tuyên truyền, vận động bà con khẩn trương huy động máy móc, nhân lực, lúa chín đến đâu tiến hành thu hoạch kịp thời đến đó theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do mưa gió, bão có thể gây ra. Đến nay, nông dân đã thu hoạch được 15% diện tích lúa trà sớm, ước tính từ 5 - 7 ngày sẽ thu hoạch xong trà lúa này.

Vụ xuân năm 2021, huyện Vũ Thư gieo cấy 7.649ha lúa, tăng 49ha so với vụ xuân năm 2020, một số xã khắc phục triệt để, không còn diện tích ruộng bỏ hoang. Cơ cấu giống lúa ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng dưới 130 ngày chiếm 89% diện tích, với các giống chủ lực như Bắc thơm, BC15, TBR225, nếp

97... Ông Đỗ Văn Đồng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Qua khảo sát, toàn bộ lúa xuân trà sớm của huyện, trong đó tập trung ở một số xã như Song An, Duy Nhất, Vũ Đoài, Việt Hùng, Minh Khai đã chín rộ, cần thu hoạch khẩn trương. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai công tác thu hoạch lúa xuân, nhất là lúa xuân trà sớm, tránh xảy ra thiệt hại, rủi ro do mưa, bão có thể xảy ra. Các HTXNN huy động trên 100 máy gặt đập liên hợp tại huyện và phối hợp, huy động thêm hàng trăm máy gặt đập liên hợp ở các địa bàn trong và ngoài huyện để hỗ trợ bà con thu hoạch nhanh gọn lúa xuân. Cấp ủy, chính quyền và các HTXNN tập trung cao tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc tiến hành thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng mặt ruộng, làm đất sản xuất vụ mùa, bảo đảm yếu tố khắt khe về khung thời vụ sản xuất vụ mùa mà huyện đã đề ra.

QUYNH LƯU

## Chống nóng cho đàn gia cầm

Mùa hè thời tiết thường xuyên nắng nóng ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển của đàn gia cầm; gia cầm thường kém ăn, sức đề kháng giảm, năng suất thịt, trứng giảm. Các loại dịch bệnh như tiêu chảy, cảm nóng, cảm nắng, E.coli, phó thương hàn, dịch tả, tụ huyết trùng, cầu trùng... dễ phát sinh thành dịch, gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Để hạn chế những ảnh hưởng xấu của thời tiết nắng nóng, cần thực hiện một số biện pháp sau:

### 1. Chống trại:

- Các biện pháp làm mát chuồng nuôi:
  - + Trồng cây dây leo, phủ bèo tây - rơm rạ hoặc lắp đặt hệ thống phun mưa trên mái chuồng.
  - + Đối với chuồng nuôi kín: Tăng cường công suất hệ thống làm mát (quạt, giàn mát...). Bố trí thêm máy phát điện để phòng mất điện.
  - + Đối với chuồng nuôi hở: Lắp đặt thêm quạt điện trong chuồng nuôi (Lưu ý: quạt điện nên treo theo hướng nằm ngang).
  - + Đối với khu vực sân, vườn thả: Dùng liếp, bạt, tấm lưới để che chắn che nắng.
- Tăng cường vệ sinh chuồng trại, không để phân và chất thải ứ đọng nhiều sẽ sinh ra khí độc, làm nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi tăng cao để phát sinh mầm bệnh. Nếu dùng đệm lót sinh học cần giảm độ dày của lớp đệm để tránh làm nhiệt độ tăng cao. Ngoài ra, có thể sử dụng thêm các chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi trong chăn nuôi. Định kỳ 2 lần/tuần phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại và khu vực xung quanh để tiêu diệt mầm bệnh.



Ảnh minh họa

### 2. Chăm sóc nuôi dưỡng:

- Nuôi nhốt với mật độ vừa phải: giai đoạn úm 35 - 60 con/m<sup>2</sup>, giai đoạn dò 20 - 30 con/m<sup>2</sup>, giai đoạn vỗ béo 7 - 10 con/m<sup>2</sup>, giai đoạn đẻ 4 con/m<sup>2</sup>.
- Điều chỉnh thời gian cho ăn vào sáng sớm, chiều mát hoặc ban đêm.
- Đối với gà đẻ: Giảm bớt hàm lượng chất béo, chất bột đường; bổ sung thêm rau xanh trong khẩu phần để tránh hiện tượng gà bị chết do quá béo trong những ngày nhiệt độ cao.
- Bảo đảm cung cấp đủ lượng nước, bổ sung thêm vitamin và chất điện giải vào nước uống trong những ngày nắng nóng kéo dài.

### Lưu ý:

- + Che nắng cho bồn chứa nước và ống dẫn nước tưới được hướng vì quạt, thông từ cá rô hòa quyện với bánh da Quỳnh Côi. Đến đây ăn thì rất yên tâm trong công tác phòng, chống dịch vì chú quan chuẩn bị nước sát khuẩn tay, bàn ghế giặt cách, nhân viên đeo khẩu trang. Hy vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát để người dân trở lại cuộc sống bình thường.

### 3. Phòng bệnh:

- Chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định của thú y để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, đặc biệt là gia cầm mới tái đàn (Chú ý: Gia cầm khỏe mạnh mới được tiêm phòng, thời điểm tiêm phòng tốt nhất vào sáng sớm và chiều mát).
- Đối với các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa cần chủ động cho gia cầm uống thuốc ở liều phòng bệnh khi thời tiết thay đổi.
- Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn gia cầm, phát hiện sớm những con bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời, tránh lây lan. Khi có gia cầm bị ốm, chết với số lượng nhiều cần báo ngay cho cán bộ thú y địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

## THÀNH PHỐ Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch

Sau khi UBND tỉnh thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội do dịch Covid-19, hàng quán tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Bình đã kinh doanh trở lại. Đa số các cửa hàng đều ý thức được việc tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng khi kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.



Khách hàng đến quán cà phê Mori đều giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19.

### Người dân tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch

Sau 20 ngày giãn cách xã hội theo Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố, Thái Bình đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, UBND tỉnh đã cho phép kể từ 5 giờ ngày 26/5 hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch và thời gian hoạt động đến 21 giờ hàng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ sáng ngày 27/5 phần lớn các cửa hàng ăn uống, quán cà phê tại trung tâm thành phố đã

mở cửa hoạt động. Lượng khách hàng tương đối nhộn nhịp, các chủ cửa hàng cũng chuẩn bị đầy đủ hàng hóa để phục vụ khách hàng. Người dân vui mừng, phấn khởi trước thông tin UBND tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển sang thực hiện quy định mới. Nhiều người tận hưởng không khí trong lành mới bằng việc ngồi thưởng thức ly cà phê hay đi ăn tại các cửa hàng quen thuộc sau một thời gian dài các cửa hàng này đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19. Anh Phạm Cao Lâm, phường Trần Lâm chia sẻ: Người dân chúng

tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch. Các thành viên trong gia đình tôi nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đồ dùng sạch sẽ, thực hiện “5K” theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế; không tiếp xúc đông người, hệ gia đình giãn cách hộ gia đình và chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, tôi rất vui khi cả nhà được cùng nhau thưởng thức bát phở gia truyền, tuy nhiên

chúng tôi vẫn không quên tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Quán chủ Phúc Vinh của gia đình chị Nguyễn Thị Vinh, đường Nguyễn Danh Đối những ngày này cũng rất bận rộn. Chị Vinh vui mừng cho biết, sau 20 ngày phải đóng cửa, nay đã được phép hoạt động trở lại sẽ giúp gia đình chị vui vẻ hơn. Đây không chỉ là niềm vui của riêng gia đình chị Vinh mà là hạnh phúc của mọi người dân. Tôi mong ai cũng có công ăn việc làm, có thu nhập và tin tưởng Thái Bình cùng nhau thưởng thức bát phở gia truyền, tuy nhiên

### Tuần thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch

Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Việt Nam, quản lý hệ thống cà phê Mori, đường Lê Quý Đôn cho biết: 20 ngày qua, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, cửa thành phố, cửa hàng đã đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19. Trước khi hoạt động trở lại, chiều tối ngày 24/5, cửa hàng đã cử nhân viên lau dọn, sắp xếp bàn ghế bảo đảm khoảng cách phòng, chống dịch. Được mở cửa bán hàng bình thường là điều vui mừng. Với tinh thần vừa sản xuất, kinh doanh vừa phòng, chống dịch hiệu quả, hệ thống cà phê Mori chúng tôi đã giảm số lượng bàn, ghế thực kê chỉ bằng 50%. Một phần là để xem nhu cầu của khách hàng thế nào sau ngày được nới lỏng giãn cách. Một phần là bán với lượng vừa phải, hạn chế nhiều khách hàng ra vào để tránh tiếp xúc đông người. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu nhân viên nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn cho khách hàng. Khi khách hàng tới mua vé hoặc ngồi tại quán, cửa hàng đề nghị khách hàng duy trì khoảng cách an toàn giữa các bàn với nhau.

Tại quán ăn sáng Phúc Tươi, đường Lê Quý Đôn, theo quan sát của phóng viên, ngày đầu tiên mở bán trở lại nên lượng khách đến khá đông. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều tự ý thực hiện phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách... Anh Trần Thiết Giáp, chủ quán cho

biết: Việc đóng cửa quán không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình mà còn ảnh hưởng đến gần 10 nhân viên nhưng thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thành phố, gia đình tôi đã chấp hành nghiêm túc. Ngày 26/5 đã được bán hàng thế nhưng tôi không mở ngay mà lùi sang hôm sau để thực hiện vệ sinh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho thực khách như rửa đĩa bát bằng nước nóng, thay các hũ gia vị mới, khử khuẩn bàn ghế... Khi mở cửa lại, quán đã thực hiện nghiêm công tác phòng dịch như kê bàn cách bàn 2m, trước khi vào ăn để nghị khách hàng sát khuẩn tay. Thường thức bát canh cá sau bao ngày ăn đồ, chị Nguyễn Việt Hoa, phường Kỳ Bá vui vẻ chia sẻ: Ở nhà tôi nấu được nhiều món phục vụ chồng con nhưng riêng canh cá thì phải ăn ở những quán nổi tiếng, gia truyền mới thường thức được hương vị ngọt, thơm từ cá rô hòa quyện với bánh da Quỳnh Côi. Đến đây ăn thì rất yên tâm trong công tác phòng, chống dịch vì chú quan chuẩn bị nước sát khuẩn tay, bàn ghế giặt cách, nhân viên đeo khẩu trang. Hy vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát để người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Hoạt động kinh doanh khởi sắc cho thấy cuộc sống, sinh hoạt của người dân thành phố đã dần trở lại với quy mô ổn định, tuy nhiên các biện pháp phòng, chống dịch vẫn được duy trì nghiêm túc.

MINH NGUYỄN

## SỬ DỤNG CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ ĐO XA Minh bạch và tiện ích

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm phát triển lưới điện thông minh, thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã đẩy nhanh tiến độ lắp công tơ điện tử đo xa, từng bước phát triển lưới điện thông minh.

Ông Hoàng Quốc Triệu, Trưởng phòng Kinh doanh, Điện lực Quỳnh Phụ cho biết: Điện lực Quỳnh Phụ quản lý 97.968 công tơ của khách hàng sử dụng điện. Đến nay đơn vị đã lắp đặt được 16.115 công tơ điện tử đo xa. Trước đây, vào

mỗi kỳ ghi chỉ số công nhân phải trực tiếp đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng ghi chỉ số, sau đó mới về cập nhật vào hệ thống để thanh toán. Nhưng từ khi Công ty Điện lực Thái Bình chỉ đạo Điện lực Quỳnh Phụ triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa đã từng bước hiện đại hóa ngành điện. Việc ghi chỉ số lượng tiêu thụ điện của khách hàng được chốt tự động một cách chính xác, giảm sai sót, nhầm lẫn trong quá trình ghi chỉ số, từ đó công tác tính hóa đơn tiến điện được thực hiện kịp thời.

Ông Phí Minh Tân,

Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Chuyển đổi số trong EVN” và lộ trình phát triển lưới điện thông minh, hướng đến sự hài lòng của khách hàng, thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hệ thống lưới điện thông minh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, về mặt kỹ thuật, công tơ điện tử đo xa chính xác cao hơn hẳn loại công tơ cơ khí và còn có thể kiểm soát được sự cố thông

thường. Cùng với khả năng đo đếm chính xác và độ tin cậy cao, loại công tơ này còn bảo đảm đo đếm công bằng cho khách hàng, hạn chế tối đa sự nhầm lẫn trong quá trình ghi chỉ số. Bởi quá trình ghi chỉ số không phải qua bất kỳ một khâu sao chép nào mà dữ liệu được truyền từ thiết bị đo xa vào máy tính để in hóa đơn. Ngoài ra, số liệu công tơ đo đếm thu thập từ xa cũng thuận tiện cho việc tính toán và cải thiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện giúp hiện đại hóa ngành điện trong kinh doanh, thuận tiện cho việc phát triển các ứng dụng trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đối với khách hàng, việc thay thế công tơ này là hoàn toàn miễn phí, vì mục tiêu ngành điện muốn nâng cao chất lượng hạ tầng hướng đến

phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Với tính năng tiên tiến, công tơ điện tử và hệ thống đo xa tự động do Công ty Điện lực Thái Bình triển khai đã mang lại nhiều lợi ích như để phát hiện xảy ra rò rỉ điện tại các thiết bị sử dụng lâu năm, chất lượng cách điện bị suy giảm. Chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng vì thế cũng được nâng cao và ổn định hơn. Việc thực hiện công tơ điện tử đo xa còn giúp giảm nhân công ghi chỉ số, đồng thời việc ghi chỉ số được chính xác, góp phần tăng năng suất lao động. Đến nay đã có 725.358 khách hàng sử dụng điện của Công ty Điện lực Thái Bình. Tổng số công tơ điện tử lắp trên lưới là 227.309/733.259 công tơ, trong đó số công tơ điện

tử đo xa tự động được lắp đặt 193.611 công tơ bằng 26,4%.

Với hướng đi đúng đắn, tiện ích mang lại, nhằm

phát triển lưới điện thông minh, Công ty Điện lực Thái Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa, phần đầu hết

năm 2022 sẽ hoàn thành thay thế 100% công tơ điện tử đo xa trên lưới điện.

MANH THẮNG



Công nhân Điện lực Kiến Xương lắp đặt công tơ điện tử đo xa cho khách hàng.